



ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)



เมืองหลวง กรุงสตอกโฮล์ม

ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป พื้นที่ 450,295 ตร.กม. แบ่งเป็นพื้นที่ทางบก 410,335 ตร.กม. และพื้นที่ทางน้ำ 39,960 ตร.กม. เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก และใหญ่เป็นลำดับสามของสหภาพยุโรป (EU) พรมแดนทางบกมีความยาวทั้งสิ้น 2,211 กม. และแนวชายฝั่งมีความยาวทั้งสิ้น 3,218 กม. สามารถเชื่อมต่อกับเดนมาร์กได้ทางตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยสะพาน-อุโมงค์ข้ามแม่น้ำเออเรซุนด์ (Öresund)



อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับนอร์เวย์ และฟินแลนด์ (545 กม.)
ทิศตะวันออก	ติดกับอ่าวบอทเนีย
ทิศใต้	ติดกับทะเลบอลติก
ทิศตะวันตก	ติดกับนอร์เวย์ (1,666 กม.)

ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นเนินเขา พื้นที่ 58% เป็นป่าไม้ แต่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 8%

ภูมิอากาศ ภาคใต้อากาศหนาวเย็น และมีเมฆมากในช่วงฤดูหนาว ขณะที่ช่วงฤดูร้อนอากาศเย็น และมีเมฆปกคลุมบางส่วน ภาคเหนือมีลักษณะอากาศแบบกึ่งอาร์กติกหรือแบบหนาวชื้น ช่วงฤดูหนาวยาวนาน อากาศหนาวจัด และมีหิมะมาก ส่วนช่วงฤดูร้อนจะสั้น อากาศเย็นปานกลาง

ประชากร 10,589,835 คน (ปี 2567)

รายละเอียดประชากร เชื้อชาติ สวีเดน 79.6% ซีเรีย 1.9% อิรัก 1.4% ฟินแลนด์ 1.3% และอื่น ๆ 15.8%
อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 17.1% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 62.1% วัยชรา (65 ปี ขึ้นไป) 20.8% อายุขัยเฉลี่ย 82.9 ปี เพศชาย 81.2 ปี เพศหญิง 84.7 ปี อัตราการเกิด 10.7 คนต่อประชากร 1,000 คน และอัตราการตาย 9.6 คนต่อประชากร 1,000 คน

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นนิกายลูเทอแรน 53.2% อีก 8.9% นับถือศาสนาคริสต์นิกายอื่น และมีประชาชนบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม 2.1% ศาสนาอื่น ๆ 0.4% ขณะที่ 37.9% ไม่นับถือศาสนาหรือไม่ได้ระบุไว้

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาสวีเดน นอกจากนี้ มีการใช้ภาษาพูดของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายชาวมิโรมานี (ยิปซี) ยิดดิช เมแอนเคียลิ (Meänkieli) และฟินแลนด์

การศึกษา สวีเดนให้ความสำคัญกับการศึกษา และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลก โดยปี 2567 สวีเดนจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาคิดเป็น 6.7% ของ GDP ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ประมาณ 4.42% อย่างมาก

การก่อตั้งประเทศ

ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ (8,000-6,000 ปี ก่อนคริสตกาล) ดินแดนที่เป็นประเทศสวีเดนในปัจจุบัน มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว โดยมีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ต่อมาช่วงปี พ.ศ.1343-2043 เป็นหนึ่งในยุคที่สวีเดนเป็นที่รู้จักมากที่สุด เนื่องจากมีกลุ่มชาวสแกนดิเนเวียที่รวมตัวกันในนาม “ไวคิง” ทำการปล้นสะดมและทำการค้าตามชายฝั่งทะเลบอลติกและแม่น้ำที่

ทอดยาวลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียปัจจุบัน อีกทั้งยังเดินทางไปถึงทะเลดำและทะเลแคสเปียน เปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับจักรวรรดิไบแซนไทน์และอาณาจักรอาหรับ ขณะเดียวกัน ก็เป็นเวลาที่สวีเดนรับศาสนาคริสต์เข้ามาในดินแดนเป็นครั้งแรก จากกลุ่มมิชชันนารีที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเผยแผ่ศาสนาในกลุ่มประเทศนอร์ดิกห้วงศตวรรษที่ 9

ช่วงปลายศตวรรษที่ 13 King Magnus Ladulås (พ.ศ.1783-1833) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของสวีเดนที่ตรากฎหมายอนุญาตให้จัดตั้งขุนนางและจัดระเบียบสังคมตามแบบศักดินา ทำให้เมืองต่าง ๆ ของสวีเดนที่เคยรวมตัวกันหลวม ๆ พัฒนาเป็นเมืองที่มีแบบแผนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของกาฬโรคเมื่อปี พ.ศ.1893 ทำให้จำนวนประชากรสวีเดนลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อปี พ.ศ.1932 ดินแดนส่วนที่เป็นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว และต่อมาในปี พ.ศ.1940 อาณาจักรทั้งสาม รวมถึงบางส่วนของฟินแลนด์ได้ร่วมกันก่อตั้งสหภาพคาลมาร์ (Kalmar Union) และอยู่ภายใต้กษัตริย์องค์เดียวกัน คือ Queen Margaret แห่งเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สวีเดนได้แยกตัวออกจากสหภาพคาลมาร์ และมีการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การมีอำนาจเหนือทะเลบอลติก

ช่วงศตวรรษที่ 16-17 (พ.ศ.2100-2200) สวีเดน (และฟินแลนด์ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน) ได้ต่อสู้และชนะสงครามหลายครั้งจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในยุโรป ครองครองพื้นที่หลายส่วนของเดนมาร์ก ชายฝั่งทะเลบอลติก และมีดินแดนอาณานิคมไปไกลถึงนิวสวีเดน บริเวณตอนล่างของแม่น้ำเดลาแวร์ ในสหรัฐฯ (ระหว่างปี พ.ศ.2181-2198) แต่สวีเดนไม่สามารถรักษาตำแหน่งในฐานะมหาอำนาจได้นานนัก หลังจากพ่ายแพ้ในสงคราม Great Northern War (พ.ศ.2243-2264) ต่อกองกำลังผสมของเดนมาร์ก โปแลนด์ และรัสเซีย สวีเดนสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลบอลติก และในช่วงสงครามนโปเลียน (พ.ศ.2346-2358) สวีเดนก็สูญเสียฟินแลนด์ให้แก่รัสเซีย

นับตั้งแต่สงครามนโปเลียน สวีเดนไม่เคยเข้าร่วมสงครามใด ๆ อีกเลย รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 สวีเดนยึดถือนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงเวลาสันติและวางตัวเป็นกลางช่วงสงคราม โดยมีฐานความมั่นคงอยู่บนการมีศักยภาพด้านการทหารที่เข้มแข็ง แม้กระทั่งเมื่อมีการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เมื่อปี 2492 สวีเดนก็เลือกที่จะไม่เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม อีก 45 ปีต่อมาในปี 2537 สวีเดนเข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ (PFP) ของนาโต้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามเย็น สวีเดนลงนามความตกลงสนับสนุนชาติเจ้าภาพในยามสงครามระหว่างสวีเดนกับ NATO เมื่อปี 2557 อนุญาตให้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันและการส่งกองกำลัง NATO ไปประจำการในสวีเดนช่วงวิกฤต

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เมื่อปี พ.ศ.2565 ทำให้สถานะความเป็นกลางของสวีเดนสั่นคลอน ชาวสวีเดนออกมาเรียกร้องและสนับสนุนให้รัฐบาลสมัครเป็นสมาชิก NATO เนื่องจากเกรงว่า รัสเซียจะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของสวีเดนในอนาคต ทำให้เมื่อ 18 พ.ค.2565 สวีเดนตัดสินใจยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิก NATO แม้จะเผชิญกระแสคัดค้านในช่วงแรกจากตุรกี รวมถึงคำขู่ออกจากรัสเซีย แต่เมื่อ 7 มี.ค.2567 สวีเดนก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการ ถือเป็นจุดสิ้นสุดการดำเนินนโยบายเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ยืนยาวมาเกือบ 200 ปี

วันชาติ 6 มิ.ย. ของทุกปี

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีกษัตริย์เป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุस्ताฟ (King Carl XVI Gustaf) เป็นประมุขแห่งรัฐ รัชทายาทองค์ปัจจุบัน ได้แก่ เจ้าหญิง Victoria Ingrid Alice Desiree พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล กุस्ताฟ (ระบอบกษัตริย์ใช้การสืบราชสันตติวงศ์)

ฝ่ายบริหาร : นรม.เป็นหัวหน้ารัฐบาล ปัจจุบัน นายอูล์ฟ คริสเตอร์สสัน (Ulf Kristersson) หัวหน้าพรรค Moderate Party (M) แนวคิดกลางขวา ดำรงตำแหน่ง นรม.

ฝ่ายนิติบัญญัติ : รัฐสภาของสวีเดน มีชื่อเรียกในภาษาสวีเดนว่า Riksdag เป็นระบบสภาเดียว จำนวนผู้แทน 349 ที่นั่ง มีวาระ 4 ปี มาจากการเลือกตั้งระบบสัดส่วน โดยพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้รับเสียงจากทั่วประเทศอย่างน้อย 4% หรืออย่างน้อย 12% ในเขตเลือกตั้ง จึงจะได้รับที่นั่งในรัฐสภา ปัจจุบัน พรรค Moderate Party (M) ของนายอูล์ฟ คริสเตอร์สสัน ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อ ก.ย.2565 จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ร่วมกับพรรค Christian Democrats และพรรค Liberals มีที่นั่งในสภา 103 ที่นั่ง ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรค Social Democratic (SAP) ของนาง Magdalena Andersson อดีต นรม. แนวคิดกลางซ้าย พรรค Left Party พรรค Centre Party และพรรค Green มีที่นั่งในสภา 173 ที่นั่ง ส่วนพรรค Sweden Democrats แนวคิดขวาจัด ซึ่งมีที่นั่ง 73 ที่นั่ง แม้จะเป็นฝ่ายค้านอิสระ แต่ให้การสนับสนุนบางนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับแนวคิดของพรรค และในการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้รับเลือกถึง 1 ใน 5 จากผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะจัดใน ก.ย.2569

ฝ่ายตุลาการ : มีศาลสูงสุดหรือ Hogsta Domstolen ซึ่งผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งโดย นรม. และคณะรัฐมนตรี

พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค แบ่งเป็นพรรคการเมืองแนวคิดฝ่ายซ้าย ที่สำคัญ ได้แก่ พรรค Social Democratic Party (SAP) พรรค Green Party (MP) และพรรค Left Party (V) ส่วนพรรคการเมืองแนวคิดฝ่ายขวา ที่สำคัญ ได้แก่ พรรค Moderate Party (M) พรรค Liberal Party (L) พรรค Center Party (C) พรรค Christian Democrats (KD) และพรรค Sweden Democrats (SD)

เศรษฐกิจ มีลักษณะผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่มีความก้าวหน้ากับระบบการจัดรัฐสวัสดิการ แรงงานมีทักษะสูง ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคการบริการ คิดเป็นสัดส่วน 65.3% ของ GDP ปี 2564 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 22% ของ GDP และภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพียง 1.33% ของ GDP อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการผลิตวิทยุ โทรศัพท์และอาวุธ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ เยื่อกระดาษ อาหารแปรรูป และยานยนต์ ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี เนื้อสัตว์ และนม ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ เงิน ทังสแตน และยูเรเนียม

สกุลเงิน ตัวอย่างสกุลเงิน : โครนา (Swedish Krona-SEK)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 โครนา : 0.09 ดอลลาร์สหรัฐ (ต.ค.2567)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 โครนา : 3.17 บาท (ต.ค.2567)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2567)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 609,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.7%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 57,210 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 5,688,000 ล้านคน

อัตราการว่างงาน : 8.2%

อัตราเงินเฟ้อ : 1.6% (ก.ย.2567)

มูลค่าการส่งออก : 128,095 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2567)

สินค้าส่งออก : ยานยนต์ น้ำมันกลั่น ยาบรรจุกีบห่อ และวัคซีน

มูลค่าการนำเข้า : 123,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : ยานยนต์ น้ำมันดิบ คอมพิวเตอร์ และน้ำมันกลั่น

คู่ค้าสำคัญ : เยอรมนี นอร์เวย์ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม

การทหารและความมั่นคง

สวีเดนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ใหญ่และมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป กองทัพอากาศของสวีเดนมีเครื่องบินรบประจำการอย่างน้อย 100 ลำ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีการติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ และจรวดนำวิถีแบบปล่อยจากอากาศสู่อากาศ ทั้งยังมีกองทัพอากาศใหญ่เป็นอันดับสามในทะเลบอลติก รองจากรัสเซียและเยอรมนี รวมถึงมีกองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกเคลื่อนที่ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะในด้านความเร็วและความคล่องตัวในปฏิบัติการพื้นที่บริเวณชายฝั่ง

การเข้าเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการของสวีเดนที่มีขีดความสามารถทางทหารระดับสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของ NATO ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม การรับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับ NATO ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจะส่งผลให้ภูมิรัฐศาสตร์บริเวณทะเลเหนือและทะเลบอลติกที่อยู่ทางตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นแนวป้องกันที่สำคัญอีกแนวหนึ่งของรัสเซียเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นสัญญาณว่า NATO ขยายอิทธิพลเข้าสู่ทางทิศตะวันตกของรัสเซียมากขึ้น

สวีเดนมีกำลังพลประจำการรวม 14,850 นาย (แยกเป็น ทบ. 6,850 นาย ทร. 2,350 นาย ทอ. 2,700 นาย และอื่น ๆ 2,950 นาย) กำลังพลสำรอง 21,500 นาย มีการรื้อฟื้นการบังคับเกณฑ์ทหารตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 หลังจากยกเลิกไปเมื่อปี 2553 โดยชายหญิงสัญชาติสวีเดนที่เกิดปี 2542 จะต้องยื่นเรื่องรายงานตัวเพื่อให้ทางการสวีเดนคัดเลือกไปเป็นทหาร มีวาระประจำการ 12 เดือน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ยื่นเรื่องสมัคร

เข้าเป็นสมาชิก NATO สวีเดนจัดสรรงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุเป้าหมายของ NATO ในการเพิ่มงบประมาณกลาโหมเป็น 2% ของ GDP ได้แล้ว โดยปี 2567 อยู่ที่ 2.2% ของ GDP และคาดว่าในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% ของ GDP

สถานการณ์ด้านความมั่นคง

1) พรรคการเมืองแนวคิดขวาจัดได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การเติบโตของกระแสเกลียดกลัวชาวต่างชาติ (Xenophobia) และกลุ่มคลั่งคนผิวขาว (White Supremacist) ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกหวาดระแวงต่อผู้อพยพที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

2) การก่อการร้ายโดยกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและกลุ่มแนวคิดขวาจัด ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติการโดยลำพัง (Lone Actor) มีทั้งได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง การเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายเพื่อตอบโต้กรณีอิสราเอล-ฮามาส และปฏิบัติการตอบโต้การเผด็จการอัลกัฎรานเนื่องจากกระแสเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia)

3) ภัยคุกคามจากรัสเซีย จีน และอิหร่าน โดยเฉพาะการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร และการก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ WTO, UN, EU (แต่ไม่ได้ใช้เงินยูโร), IMF, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, OSCE, Paris Club, AIIB, ADB, AFDB, OPCW, OECD, ILO, ICAO, IAEA, ICC, NATO

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวีเดนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ และโทรคมนาคม อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่สำคัญในประเทศได้หลากหลาย อาทิ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมป่าไม้ การให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ นอกจากนี้ สวีเดนยังมีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาประสาทวิทยา (Neuroscience) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และจุลชีววิทยา (Microbiology) มีผู้ประกอบการธุรกิจในด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) ประมาณ 400 บริษัท ทำให้หลายประเทศพยายามส่งเสริมความร่วมมือกับสวีเดนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

การขนส่งและโทรคมนาคม ด้านการขนส่ง มีท่าอากาศยาน 231 แห่ง ที่สำคัญ คือ ท่าอากาศยาน Stockholm-Arlanda มีลานจอด ฮ. 2 แห่ง เส้นทางรถไฟระยะทาง 14,127 กม. ถนนระยะทาง 573,134 กม. เส้นทางสัญจรทางน้ำ ระยะทาง 2,052 กม. ด้านโทรคมนาคม ปี 2563 มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 1.47 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 127 เลขหมายต่อประชากร 100 คน รหัสโทรศัพท์ +46 ทั้งนี้ สวีเดนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระดับสูง รวมถึงสายเคเบิลใต้น้ำ เชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มนอร์ดิกและประเทศในยุโรป และมีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ได้แก่ สถานีดาวเทียมของ Intelsat 1 แห่ง (มหาสมุทร

แอตแลนติก) ของ Eutelsat 1 แห่ง และของ Inmarsat 1 แห่ง (มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย) จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อปี 2566 คิดเป็น 98% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอร์เน็ต .se เว็บไซต์การท่องเที่ยว : <http://www.visitsweden.com/>

การเดินทาง การบินไทย เป็นสายการบินเดียวที่มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม โดยให้บริการ 10 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ระยะเวลาในการบิน 11 ชม. 30 นาที เวลาที่สวีเดนช้ากว่าไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. (ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราจากสวีเดน โดยพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไทย พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

- 1) เสถียรภาพของรัฐบาลสวีเดนและความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลแนวคิดขวาทำมกลาง สถานการณ์โลกที่ผันผวนและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
- 2) ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ภัยคุกคามจากปัญหาการเติบโตของกระแสเกลียดกลัวอิสลาม และกระแสเกลียดชังทางเชื้อชาติ รวมทั้งความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคการเมืองฝ่ายขวาในสวีเดน
- 3) ภัยคุกคามจากรัสเซีย จีน และอิหร่าน โดยเฉพาะการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร และการก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
- 4) การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยสวีเดนตั้งเป้าหมายเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของโลกที่ปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil free) และเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รวมทั้งมีมาตรการผลักดันให้ยุติการจำหน่ายยานพาหนะที่ใช้ น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ภายในปี 2577

ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน

ไทยกับสวีเดนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 18 พ.ค.2411 โดยไทยและสวีเดนสนับสนุนและร่วมมือกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งในกรอบความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) กรอบ EU อาเซียน และเอเชีย-ยุโรป (ASEM)

ราชวงศ์ไทยและสวีเดนมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน สำนักพระราชวังสวีเดนได้จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปยังโบสถ์ริดดาร์โฮล์ม (Riddarholmskyrkan) กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อ 26 ต.ค.2560 เวลา 11.55 น.ตามเวลาท้องถิ่น และมีพิธีตระชมแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟิม (The Order of the Seraphim) เป็นเวลา 1 ชม. ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อถวายพระเกียรติฯ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟิม ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสวีเดนเมื่อ 5 เม.ย.2493 และเป็นแนวปฏิบัติที่สำนัก

พระราชวังสวีเดนจะจัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ สำหรับพระประมุขที่ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

ด้านการค้า เมื่อปี 2567 สวีเดนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 42 ของไทย และอันดับ 8 ของไทยใน EU มูลค่าการค้าไทย-สวีเดน ห้วง ม.ค.-ก.ย.2567 อยู่ที่ 33,640 ล้านบาท ลดลง 5.65% จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2566 มูลค่าการส่งออก 13,596 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 20,043 ล้านบาท ไทยขาดดุลการค้า 6,447 ล้านบาท

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญจากสวีเดน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ อุปกรณ์ยานยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการท่องเที่ยว ห้วง ม.ค.-ก.ย.2567 มีนักท่องเที่ยวสวีเดนเดินทางมาไทย 130,138 คน โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวสวีเดน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและทันสมัย

ด้านการลงทุน บริษัทชั้นนำของสวีเดนเข้ามาลงทุนและจัดตั้งฐานการผลิตในไทยอย่างน้อย 85 แห่ง อาทิ บริษัท SAAB (ด้านความมั่นคง และโครงการ Amata Aerospace City) บริษัท Volvo Truck (ผลิตและประกอบรถบรรทุก และชิ้นส่วนรถยนต์) บริษัท Electrolux (เครื่องซักผ้าและตู้เย็น) บริษัท Molnlycke Health Care (เสื้อผ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์) บริษัท Scandinavian Village (โครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ และผู้เกษียณ) บริษัททอเกีย (เฟอร์นิเจอร์)

ด้านแรงงาน อุตสาหกรรมผลไม้ป่าของสวีเดนพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะแรงงานไทยคิดเป็น 90% ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด โดยเมื่อปี 2563 สวีเดนเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติ (Special Income Tax-SINK tax) ส่งผลให้แรงงานที่เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ปี 2564 ผ่านการจ้างงานจากบริษัทนายจ้าง ต้องชำระภาษีประมาณ 25% ของรายได้ตามกฎหมาย หากมีระยะเวลาทำงานไม่เกิน 183 วัน/ปี ซึ่งกรมการจัดหางานของไทยประมาณการว่า คนงานจะมีรายได้ขั้นต่ำคงเหลือประมาณ 13,237.50-31,156.50 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายและหักภาษี และได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวให้แรงงานไทยทราบมาโดยตลอด ทั้งนี้ เมื่อ ส.ค.2567 แรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนตามฤดูกาลแล้ว 1,129 คน แบ่งเป็น แรงงานเก็บผลไม้ป่า 1,081 คน และพนักงานสนับสนุน 48 คน

สอท.สวีเดน/กรุงเทพฯ มีเขตอาณาครอบคลุม สปบ. ลาวกับเมียนมา และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 4 แห่ง อยู่ที่เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และหัวหิน ขณะที่ไทยมี สอท.ไทย/สตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุม ฟินแลนด์และลัตเวีย โดยในปี 2567 คาดว่ามีคนไทยในสวีเดนประมาณ 45,000 คน (แต่คาดว่าหากรวมคนไทยที่เกิดในสวีเดน และถือ 2 สัญชาติจะมีมากถึงประมาณ 60,000 คน) มีวัดไทย/สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง ร้านอาหารไทยอย่างน้อย 1,000 ร้าน สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 631 แห่ง สมาคมไทย 39 สมาคม



สวีเดนให้ความสนใจกับปัญหาความมั่นคงของไทย โดยมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาในเมียนมา อีกทั้งเป็นแกนนำสนับสนุนให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮีนจามาลงโทษ

ข้อตกลงสำคัญ : ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ และวิทยาศาสตร์ (26 ก.ย.2532) ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (29 ก.ย.2548) Memorandum of Understanding on Joint Fellowship Programme for Doctoral Studies (3 ก.พ.2558) นอกจากนี้ ไทยและสวีเดนมีข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน (Joint Plan of Action) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 2 คือ ระหว่างปี 2556-2560 เป็นการสานต่อจากแผนปฏิบัติการร่วมฉบับก่อนหน้า (ปี 2548-2552) เนื้อหาในแผนปฏิบัติการครอบคลุมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรมและป่าไม้ การทหารและความมั่นคง การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ การฟื้นฟูหลังเหตุภัยพิบัติ การขยายความร่วมมือในโครงการพัฒนาระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในระดับโลก ต่อมาเมื่อปี 2556 ไทยและสวีเดนได้ลงนามความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ



นายอูล์ฟ คริสเตอร์สสัน
(Ulf Kristersson)

ตำแหน่ง	นายกรัฐมนตรีสวีเดน
เกิด	29 ธ.ค.2506 (อายุ 62 ปี/ปี 2568) ที่เมืองลุนด์ มณฑล Skåne สวีเดน บิดาชื่อ นาย Lars Kristersson มารดาชื่อ นาง Karin Kristersson
สถานภาพ	สมรสกับนาง Birgitta Ed เมื่อปี 2534 และมีลูกสาวบุญธรรม ชาวจีน 3 คน
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Uppsala สวีเดน
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ปี 2546-2548 - ประธาน Swedish Adoption Center (Adoptionscenter)ปี 2543-2545 - ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเอกชน และรองประธานบริษัท Adcore ที่ปรึกษาด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตปี 2531 - ประธาน MUFปี 2528 - ทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับ Moderate Youth League (MUF) ปีกเยาวชนของพรรค Moderate Party (M) ในเมือง Sörmlandปี 2526-2527 - เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ภายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติทางการเมือง	<ul style="list-style-type: none">18 ต.ค.2565-ปัจจุบัน - นายกรัฐมนตรี1 ต.ค.2560-ปัจจุบัน - หัวหน้าพรรค Moderate Party (M)1 ต.ค.2560-18 ต.ค.2565 - ประธานพรรคฝ่ายค้านปี 2557 - รองประธานคณะกรรมการการคลังและโฆษกด้านนโยบายเศรษฐกิจของ



พรรค Moderate Party (M)

- 5 ต.ค.2553-3 ต.ค.2557 - รมว.กระทรวงประกันสังคม
 - 5 ต.ค.2534-30 เม.ย.2543 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค Moderate Party (M) เขต Stockholm
-

ประมุขและคณะรัฐมนตรีสวีเดน

ประมุข	Carl XVI Gustaf
นรม.	Ulf Kristersson
รอง นรม. และรมว.กระทรวงพลังงาน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม	Ebba Busch
รมว.กระทรวงกิจการ EU	Jessica Rosencrantz
รมว.กระทรวงยุติธรรม	Gunnar Strömmer
รมว.กระทรวงการอพยพ	Johan Forssell
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ	Maria Malmer Stenergard
รมว.กระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการค้าระหว่างประเทศ	Benjamin Dousa
รมว.กระทรวงกลาโหม	Pål Jonson
รมว.กระทรวงป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	Carl-Oskar Bohlin
รมว.กระทรวงกิจการสังคมและสาธารณสุข	Jakob Forssmed
รมว.กระทรวงสาธารณสุข	Acko Ankarberg Johansson
รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคม	Camilla Waltersson Grönvall
รมว.กระทรวงผู้สูงอายุและประกันสังคม	Anna Tenje
รมว.กระทรวงการคลัง	Elisabeth Svantesson
รมว.กระทรวงตลาดการเงิน	Niklas Wykman
รมว.กระทรวงบริหารภาครัฐ	Erik Slottnér
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ	Johan Pehrson
รมว.กระทรวงโรงเรียน	Lotta Edholm
รมว.กระทรวงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	Romina Pourmokhtari
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม	Parisa Liljestränd
รมว.กระทรวงการจ้างงานและการบูรณาการ	Mats Persson
รมว.กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและการทำงาน	Paulina Brandberg
รมว.กระทรวงกิจการชนบท	Peter Kullgren
รมว.กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการเคหะ	Andreas Carlson

(ต.ค.2567)